



ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๕๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง แนวทางและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ
เรียน กระทรวง ทบวง กรม / รัฐมนตรีทุกท่าน

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ นายกรัฐมนตรี
เสนอว่า ในการแก้ไขปัญหาสำคัญ ๆ ของประเทศชาติจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกิจของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง รวมทั้งภาคเอกชน รัฐบาลจะใช้วิธีการจัดประชุมปฏิบัติการ
(Work Shop) ซึ่งการประชุมในลักษณะนี้ เป็นแนวทางและวิธีการใหม่ เป็นการนำหลักแห่งระบบเดิม
ที่จัดแบ่งการทำงานแยกตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม โดยแนวทางและวิธีการใหม่นี้
จะระดมความคิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันเป็นทีมยึดภารกิจเป็นตัวตั้ง มองปัญหาในวงกว้าง
และสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมและทำงานเชื่อมโยงประสานกัน โดยแบ่ง
พหุสาขางานเป็น ๒ ระดับ คือ ๑) ระดับกลุ่มย่อย ๒) ระดับกระทรวง เพื่อให้การประสานงานนำไปสู่
การแก้ไขปัญหาตามภารกิจเป็นเรื่อง ๆ ซึ่งขณะนี้ได้ทำแล้ว ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่องการตั้งบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทย (Thai Asset Management Corporation - TAMC) และเรื่องปัญหาฮาเสพติด โดยในเรื่อง
ฮาเสพติดนี้ได้มีการประชุมกันที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการประชุมได้กำหนดภารกิจหลายเรื่องที่กระทรวง
ต่าง ๆ ต้องปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัญหาที่สำคัญคือ การลงโทษผู้ผลิตและผู้
ค้ารายใหญ่ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการประหารชีวิตอยู่ ๑๒ ราย ได้มีการประหารชีวิตนักโทษในคดีฮาเสพติด
ไปแล้ว ในรอบ ๓ ปี จำนวน ๒ ราย สำหรับผู้กระทำความผิดในส่วนที่เหลือ นายกรัฐมนตรีจะได้ประสาน
กับเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ์ อินทรวินิจฉัย)
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเร่งรัดการดำเนินการตามกระบวนการลงโทษให้รวดเร็วขึ้น
เพื่อให้ผู้ที่คิดจะกระทำความผิดมีความเกรงกลัวต่อบทลงโทษที่จะได้รับด้วย

นอกจากนี้ เมื่อการประชุมปฏิบัติการในแต่ละเรื่องเสร็จแล้ว ให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ติดตามการดำเนินงานตามมติของที่ประชุมของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดและเมื่อปฏิบัติงาน
ครบถ้วนตามมติที่ประชุมแล้ว นายกรัฐมนตรีก็จะจัดให้มีการประชุมปฏิบัติการอีกรอบหนึ่ง เพื่อติดตาม
และประเมินผลในภาพรวมต่อไป

/ซึ่งคณะรัฐมนตรี ...

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติรับทราบ และให้รัฐมนตรีดำเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอต่อไป

จึงเรียนขึ้นมายังมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชญ์ เครื่องงาม)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี
โทร. ๒๘๐๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒, ๓๓๓
โทรสาร ๒๘๐๙๐๕๙

20 ส.ค. 2544